

หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

ตามที่ปรากฏข่าวเผยแพร่ในสื่อสาธารณะว่าอาจมีนักวิชาการของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ กระทำผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัย เช่น ละเมิดสิทธิหรือทรัพย์สินทางปัญญาของคนอื่น การซื้อผลงานวิจัยออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ต่างประเทศ นั้น

บพค. ได้ตระหนักและให้ความสำคัญอย่างยิ่งเกี่ยวกับการทำผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการของนักวิจัยที่รับทุน บพค. จำต้องยึดมั่นหลักความถูกต้องทางวิชาการ ยึดถือ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรมในการทำผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการอย่างเคร่งครัด โดยผลงานตีพิมพ์จากผลงานวิจัยต้องไม่มีข้อมูลเท็จหรือบิดเบือนข้อมูลในการรายงานผลการวิจัย และผลงานตีพิมพ์จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุน นอกจากนี้ผลงานตีพิมพ์จะต้องไม่มีส่วนใดที่เป็นการลอกเลียนผลงานวิชาการ (Plagiarism) ทั้งของตนเองและผู้อื่น และมีการอ้างอิงผลงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน

อนึ่ง ผู้ประพันธ์ต้องปฏิบัติตามจริยธรรมในเรื่องเกี่ยวกับความเป็นผู้นิพนธ์ (Authorship) อย่างเคร่งครัด กล่าวคือชื่อผู้นิพนธ์ทุกชื่อที่ปรากฏในบทความจะต้องเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมอย่างสำคัญในการทำวิจัย หากมีผู้นิพนธ์หลายคน ผู้นิพนธ์ทุกคนจะต้องเห็นชอบกับต้นฉบับบทความ และเห็นชอบกับการส่งต้นฉบับบทความนั้นให้วารสารพิจารณาตีพิมพ์ และต้องไม่มีการซื้อขายผลงานวิจัย

ทั้งนี้ หาก บพค. ทราบข้อเท็จจริง และมีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่านักวิจัยกระทำความผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัยดังกล่าว บพค. มีแนวทางปฏิบัติดังนี้

- โครงการภายใต้ปีงบประมาณ 2564 – 2565 กรณีที่นักวิจัยเป็นหัวหน้าโครงการ บพค. จะดำเนินการยุติโครงการ บอกละเมิดสัญญา และให้นักวิจัยคืนเงินสนับสนุนเต็มจำนวนที่ได้รับไป และกรณีที่นักวิจัยเป็นผู้ร่วมโครงการ บพค. จะให้หัวหน้าโครงการดำเนินการถอนชื่อออกจากการเป็นผู้ร่วมวิจัยในโครงการ หรือยุติโครงการ บอกละเมิดสัญญา โดยไม่เบิกจ่ายเงินงวดที่เหลือ

- โครงการภายใต้ปีงบประมาณ 2566 บพค. ได้ดำเนินการเพิ่มเติมเป็นเงื่อนไขในสัญญาให้ทุนโครงการ โดยหัวหน้าโครงการและผู้รับทุนต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัย ตามที่ บพค. ร้องขอ และกรณีที่ตรวจสอบได้ว่าการกระทำความผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัยจริง บพค. สามารถใช้สิทธิบอกละเมิดสัญญา และผู้รับทุนจะต้องชดเชยคืนเงินทุนทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่ บพค. เห็นสมควร ทั้งนี้ ในกรณีเกิดความเสียหายอย่างใดอย่างหนึ่ง บพค. มีสิทธิที่จะเรียกค่าเสียหายจากผู้รับทุนอีกด้วย ดังปรากฏในสัญญาให้ทุนโครงการ